

# พักผ่อนที่อมารีในประเทศไทย เทียบกันให้สนุกกว่า เดิม เพิ่มเติมคือสุขภาพที่ดีขึ้น!



การท่องเที่ยวและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญต่อการมีสุขภาพ ภายและใจที่ดี เพียงสวม รองเท้าผ้าใบแล้วก้าวเดินออกไปทำกิจกรรมสนุกๆ ในวันหยุดครั้งต่อไป โรงแรมในเครืออมารีมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจให้กับแขกผู้เข้าพัก ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การให้บริการ และกิจกรรมการออกกำลังกายอันหลากหลายที่ช่วยให้ผู้เข้าพักได้ดูแลรักษาสุขภาพและคงความฟิตตลอดเวลาที่เข้าพัก

วางแผนท่องเที่ยวแบบใส่ใจในสุขภาพในวันหยุดนี้กับคนรัก เพื่อน หรือครอบครัว พักที่โรงแรมอมารีในแต่ละจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมกีฬาอันน่าตื่นเต้นในประเทศไทย สำหรับผู้ที่รักความเร็วและเป็นแฟนฟุตบอลสามารถพักผ่อนที่อมารี บูรีรัมย์ ยูไนเต็ด และส่งเสียงเชียร์ได้ในโปรแกรมแข่งรถหลากหลายรายการที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงแรม หรือไปให้กำลังใจทีมฟุตบอลชั้นนำอย่างบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดได้ที่สนามไอ-โมบาย สเตเดียม นอกจากนี้ยังสามารถปั่นจักรยานออกไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในบริเวณใกล้ ๆ ได้อีกด้วย เหล่านักวิ่งจะได้ตื่นเต้นกับการสำรวจถนนต่างๆ ในกรุงเทพฯ ในกิจกรรมอมารี วอเตอร์เกท วิ่งเทียวกินการกุศลครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 หรือสเก็ทเซอร์ส แบลคไลท์ รัน ไทยแลนด์ 2559 (Skechers Blacklight Run Thailand 2016) ซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งสามสีเรืองแสงในยามค่ำคืน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

สำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนริมทะเล อมารี ภูเก็ต มีกิจกรรมดำน้ำตื้นและน้ำลึกไว้ให้บริการ โดยร่วมมือกับซีบีเอส บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในพื้นที่ที่ได้รับรางวัลรับรองคุณภาพ ผู้เข้าพักสามารถเรียนรู้ทักษะการดำน้ำอย่างเต็มรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ และจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองภายใน 2-4 วันต่อมา

ผู้เข้าพักที่อมารีจะได้เติมพลังให้กับร่างกายและคืนความสดชื่นหัวใจ ด้วยหลากหลายเมนูบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าเพื่อสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ฟิตเนส เซ็นเตอร์และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง รวมถึงแพ็คเกจซูเปอร์เซฟเวอร์ (Super Saver Package) ที่โรงแรมอมารี 3 แห่ง ได้แก่ อมารี บูรีรัมย์ ยูไนเต็ด เริ่มต้นที่คืนละ 2,620 บาท++ อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เริ่มต้นที่คืนละ 2,978 บาท++ และอมารี ภูเก็ต เริ่มต้นที่คืนละ 3,990 บาท+++ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.amari.com](http://www.amari.com).\*

\*ราคาในแพ็คเกจดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภทห้องพัก ระยะเวลาที่เข้าพักและช่วงเวลาการเข้าพัก

พัก ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์กีฬา ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ค่าเรียนรวมถึงอุปกรณ์การดำน้ำตีนและดำน้ำลึก และทริปดำน้ำ

###